



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เรื่อง

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ระหว่าง วันที่ ๒ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลวังตะกู

อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่	หัวข้อประเด็น	รายละเอียด
๑	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการ แนวทางการแก้ไขปัญหา และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา / โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบลและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู
๓	วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ	ระหว่าง วันที่ ๒ - ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๑ - ๘ ตำบลวังตะกู
๔	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังตะกู ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หมู่ที่ ๕ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๘๒ คน แยกเป็น ชาย ๓๐ คน หญิง ๕๒ คน)
๕	ประเด็นหัวข้อพิจารณาหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	๑) เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่านกระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่น ๒) เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๖	ผลจากการมีส่วนร่วม	๑) องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาตำบล และจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป ๒) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และกำหนดทิศทางในการพัฒนาตำบล โดยผ่านกระบวนการประชุมประชาคมท้องถิ่น
๗	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูนำข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมหมู่บ้าน/ตำบล มาจัดทำเป็นโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แล้วนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตำบล และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด อบต.  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู

โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หมู่ที่ ๕ บ้านคลองน้ำเค็ม

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ณ ศาลเจ้าแม่เบ็กไพร ไกว้อ



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
สำนักปลัด อบต.  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู่